



ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2561

1)	ชื่อ - สกุล	:	นายวิชาดี โลเกศกระวี	
	อายุ	:	50 ปี	
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	:	4451	
	วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	:	1 ตุลาคม 2537	
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
	บริษัท	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
	ระยะเวลาการทำงาน	:	เมษายน 2534 - ปัจจุบัน	
	การศึกษาและการอบรม	:	ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ประสบการณ์ทำงาน	:	มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 27 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 16 ปี คุณวิชาดีเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มเคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้บริการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน):			
	<input type="checkbox"/> เคย		ระยะเวลา	ปี
	<input checked="" type="checkbox"/>		ไม่เคย	
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:			
	<input type="checkbox"/> มี		จำนวน	หุ้น
	<input checked="" type="checkbox"/>		ไม่มี	
	การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:			
	<input type="checkbox"/> มี			
	<input checked="" type="checkbox"/>		ไม่มี	
	เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้			
	อีเมล	:	Wichart.Loketkrawee@th.ey.com	
	โทรศัพท์	:	0-2264-9090	
	โทรสาร	:	0-2264-0789-90	

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2561

<p>2) ชื่อ - สกุล : นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ</p> <p>อายุ : 49 ปี</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4377</p> <p>วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2537</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>ระยะเวลาการทำงาน : ธันวาคม 2533 - ปัจจุบัน</p> <p>การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 27 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศที่สำนักงาน อีวาย San Jose เป็นเวลา 18 เดือน และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 16 ปี คุณกมลทิพย์เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจ จัดจำหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการ</p> <p>เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน):</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เคย ระยะเวลา 2 ปี <input type="checkbox"/> ไม่เคย (ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2556)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:</p> <p><input type="checkbox"/> มี จำนวน หุ้น <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:</p> <p><input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้</p> <p>อีเมล : Kamontip.Lertwitworat@th.ey.com</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2264-9090</p> <p>โทรสาร : 0-2264-0789-90</p>	
--	---

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ในปี 2561

<p>3) ชื่อ - สกุล : นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ</p> <p>อายุ : 46 ปี</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4799</p> <p>วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2539</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>ระยะเวลาการทำงาน : มิถุนายน 2536 - ปัจจุบัน</p> <p>การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 6 ปี คุณสรินดา เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และ ธุรกิจบริการ</p> <p>เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน):</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เคย ระยะเวลา 2 ปี <input type="checkbox"/> ไม่เคย (ปี 2559 ถึงปี 2560)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:</p> <p><input type="checkbox"/> มี จำนวน หุ้น <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:</p> <p><input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้</p> <p>อีเมล : Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2264-9090</p> <p>โทรสาร : 0-2264-0789-90</p>	
--	---